

“เซอร์ฟคอร์ป” สำนักงานเสมือนจริงครบวงจรได้ มาตรฐานพร้อมบริการ

เซอร์ฟคอร์ป ผู้นำด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ ส่งสมประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 30 ปีและด้วยมาตรฐานระดับพรีเมียมที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เราเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งหวังให้บริการสำนักงานให้เช่าของเราสามารถตอบสนองความต้องการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ในโอกาสนี้เราขอเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของทางเซอร์ฟคอร์ป เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทศนคติ รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจระหว่างเซอร์ฟคอร์ปกับผู้บริโภค หรือระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง โอกาสดีดี คุณไม่ควรพลาดโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นที่ใดและเมื่อไหร่ นั้น ทางเซอร์ฟคอร์ปจะแจ้งกำหนดการให้คุณทราบอีกภายหลัง



เซอร์ฟคอร์ป เราสามารถช่วยคุณขจัดปัญหาในการจัดการภายในสำนักงานให้หมดไปได้ ด้วยรูปแบบใหม่ของการทำงานที่จะลดปัญหาจุกจิกกวนใจภายในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นการหาทำเลที่ตั้ง ปัญหาการจัดการพื้นที่สำนักงาน รวมไปถึงปัญหาด้านการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นสำหรับสำนักงาน ด้วยบริการ **สำนักงานเช่าครบวงจร** ที่สำนักงานเช่าของเซอร์ฟคอร์ป เรามีทุกอย่างที่จำเป็นจัดเตรียมพร้อมไว้คอยให้บริการคุณ การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ที่หรูหรา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ห้องประชุมสำหรับการประชุมครั้งสำคัญๆที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่พลเห็น อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จำเป็นสำหรับการประชุมเรามีพร้อมไว้ให้บริการคุณ และโดยการให้บริการอย่างมืออาชีพของพนักงานที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี จะคอยช่วยให้การทำงานของของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุ่มค่ากับค่าเช่าสำนักงานที่คุณจ่าย

นอกจากบริการให้เช่าออฟฟิศแล้ว เซอร์ฟคอร์ป เรายังมีบริการออฟฟิศเสมือนพร้อมบริการคุณอีกด้วย การทำงานรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของคุณ ด้วยสัญญาเช่าขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1 เดือน ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับค่าเช่าสำนักงานแบบเดิมๆ เป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจที่ไม่จำเป็นออกไป และด้วยทีมพนักงานประจำสำนักงานที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้คุณ ประกอบกับระบบไอทีที่ได้มาตรฐานที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา

เซอร์ฟคอร์ป ยังมีบริการอื่นๆอีกมากที่จะคอยช่วยให้การทำงานของของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถศึกษาบริการอื่นๆของเรา รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้น โดยติดตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของเราที่ www.servcorp.co.th